

Tập trung 5 nhiệm vụ, giải pháp để tăng thu ngân sách nhà nước năm 2025



Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Ảnh: M.QUẾ

Ngày 10-1, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì hội nghị đánh giá công tác thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024

và triển khai công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025 do UBND thành phố tổ chức.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận nỗ lực

XEM TIẾP TRANG 2

Đề xuất HĐND thành phố ban hành nghị quyết đặc thù phát triển huyện Hòa Vang



Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Ảnh: T. HUY

Chiều 10-1, Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Xuân Thắng và Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chủ trì buổi làm việc với huyện Hòa Vang về tình hình thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 7-7-2021 của

Ban Thường vụ Thành ủy về Xây dựng và phát triển huyện Hòa Vang đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045 và các nhiệm vụ thực hiện xây dựng Hòa Vang đạt chuẩn đô thị loại IV.

XEM TIẾP TRANG 2

Tiếp tục phát huy vai trò đối ngoại nhân dân trong tình hình mới



Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (thứ 4, bên trái sang) trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 và 2024.

Ảnh: T. PHƯƠNG

Ngày 10-1, đến dự và phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2024, triển khai công tác năm 2025 do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố tổ chức, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh ghi nhận và

biểu dương những thành tích đạt được của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố năm 2024. Đồng thời nhấn mạnh, 2025 là năm có nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế, ngoại giao quan trọng của đất nước

XEM TIẾP TRANG 2

Phát triển Đà Nẵng thành hạt nhân của trung tâm y tế chuyên sâu khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Ngày 10-1, phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025 của Sở Y tế, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích ngành đạt được trong năm 2024. Đồng thời, tin tưởng ngành y tế tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, vượt qua khó khăn, thách thức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người dân, góp phần xây dựng và ổn định kinh tế - xã hội của thành phố. Trong năm qua, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế đạt hoặc vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao, đặc biệt là các chỉ tiêu quan trọng như tăng tỷ suất sinh thô, tỷ lệ bác sĩ/vạn dân, tỷ lệ giường

XEM TIẾP TRANG 2

Đảng bộ thành phố phát triển đảng viên vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra

Năm 2024, Đảng bộ thành phố phát triển đảng viên vượt trên 4% so với tổng số đảng viên đầu năm. Trao đổi với Báo Đà Nẵng, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Trọng Hùng cho biết, kết quả này thể hiện sự quyết tâm của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, sự vào cuộc của các cấp ủy đảng từ thành phố đến cơ sở.

TRANG 2

Sẻ chia, hỗ trợ sinh viên trong dịp Tết

Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên thành phố và các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn có nhiều hoạt động, chương trình hỗ trợ sinh viên khó khăn, tạo điều kiện để đón Tết Nguyên đán Ất Ty 2025 ấm áp, trọn niềm vui.

TRANG 4



Người dân đến siêu thị Go! Đà Nẵng mua sắm thực phẩm Tết.

Ảnh: MAI LY

THỊ TRƯỜNG TẾT Sức mua tăng, giá hàng hóa biến động

Chỉ còn khoảng 20 ngày nữa đến Tết Nguyên đán Ất Ty 2025, tại nhiều chợ, siêu thị trên địa bàn thành phố, sức mua của người dân tăng lên từng ngày kéo theo giá một số mặt hàng biến động.

TRANG 3

Báo Đà Nẵng góp phần lan tỏa xu hướng báo chí đa phương tiện

Sáng 10-1, tại hội nghị Công tác viên Báo Đà Nẵng 2024, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng Nguyễn Đức Nam ghi nhận sự đóng góp của đội ngũ công tác viên (CTV), đồng thời nhấn mạnh vai trò không thể thiếu của CTV trong hoạt động nâng cao chất lượng, mở rộng phạm vi tiếp cận của tờ báo. Đội ngũ CTV có độ tuổi và địa phương khác nhau, tham gia công tác trên nhiều lĩnh vực, tạo nên sự phong phú về văn phong cũng như cách tiếp cận để tài.

Năm 2024, Báo Đà Nẵng xuất bản 14.500 tác phẩm, trong đó đội ngũ CTV đóng góp gần 3.000 tác phẩm. Sự gắn bó của các CTV đã tạo nên sức sống cho nhiều chuyên mục, giúp Báo Đà Nẵng trở thành cầu nối thông tin chính thống, đáng tin cậy của người dân. Song song với việc nâng cao chất lượng nội dung, hình thức, báo chí mạnh ứng dụng công nghệ để xây dựng nền báo chí đa phương tiện, đa nền tảng. Nhiều bài viết, bao gồm những tác phẩm của CTV đã được chuyển đổi sang các định dạng hấp dẫn hơn như video clip, infographic, e-Magazine, multimedia, podcast và các chương trình tọa đàm trực tuyến. Những hình thức này không chỉ đáp ứng nhu cầu đọc giả hiện đại mà còn tạo điều kiện để CTV tiếp cận, thử sức với xu hướng báo chí mới. Trong bối cảnh chuyển đổi số và cạnh tranh thông tin ngày càng mạnh mẽ, Báo Đà Nẵng khẳng định chiến lược phát triển của tờ báo thời gian tới không chỉ dừng lại ở việc cải thiện nội dung mà còn hướng tới đổi mới cách thức tiếp cận bạn đọc.

Ông Lưu Anh Rô, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố đánh giá tờ báo thay đổi tích cực, đặc biệt trong việc đầu tư hình ảnh, cách tiếp cận thông tin đa chiều, đa lĩnh vực. Báo Đà Nẵng với tư cách là nhiều khởi sắc và cạnh tranh khác các đề tài văn hóa, vùng đất, con người, di tích lịch sử, ghi nhận nhiều ý kiến chuyên gia đóng góp trong lĩnh vực văn hóa, đời sống...

CTV Lê Minh Hùng mong muốn Báo Đà Nẵng sẽ có thêm sự bút phá về thông tin, hình ảnh trong năm mới. Ông Hùng cho rằng, năm 2025, Đà Nẵng tập trung sắp xếp tinh gọn bộ máy gắn với cắt giảm thủ tục hành chính, triển khai hiệu quả tổ chức chính quyền đô thị và các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế, điều này đòi hỏi tờ báo cần tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức, qua đó cung cấp thông tin nhanh, chính xác, cụ thể, giúp người dân nắm rõ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nói chung và Đà Nẵng nói riêng.

XEM TIẾP TRANG 2

Đà Nẵng hoàn thành xử lý triệt để tàu cá "3 không"

Trước yêu cầu cấp bách của nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (chống khai thác IUU) và chuẩn bị làm việc với đoàn thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu, các đơn vị, địa phương của thành phố tập trung tối đa nguồn lực với những giải pháp được triển khai quyết liệt, kịp thời.

TRANG 3



Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong năm 2025

2025 là năm có nhiều ngày lễ lớn của đất nước, đồng thời là năm tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Việc tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật không chỉ tạo niềm vui, phấn khởi cho nhân dân vui Xuân, đón Tết mà còn tạo khí thế và động lực mới, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác năm 2025 ngay từ những tháng đầu năm.

TRANG 5



TRONG SỐ NÀY

Chạy đua với AI siêu trí tuệ, an toàn có bị hạ thấp?

TRANG 6

SHB Đà Nẵng trở lại thi đấu

TRANG 6

Tập trung 5 nhiệm vụ, giải pháp để tăng thu ngân sách nhà nước năm 2025

(TIẾP THEO TRANG 1)

của ngành tài chính, biểu dương kết quả thu - chi ngân sách nhà nước năm 2024. Đặc biệt là ngành thuế thành phố đã triển khai tốt các giải pháp thu ngân sách từ sau hội nghị chống thất thu ngân sách nhà nước và đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vào tháng 5-2024. Cụ thể là phát huy công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành; làm tốt công tác chống thất thu thuế. Từ kết quả trên, ngành thuế cần tập trung vào 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây: Thứ nhất, tiếp tục duy trì, nuôi dưỡng, thúc đẩy nguồn thu lớn của thành phố: thu thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt; thu thuế, phí, lệ phí. Để làm được điều này cần tập trung vào hỗ trợ doanh nghiệp, tạo

điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Thứ hai, tạo ra nguồn thu mới bằng cách thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn; tận dụng tối đa cơ chế đặc thù để thu hút đầu tư. Thứ ba, ngành hải quan phải nỗ lực tăng thu 10% thuế xuất nhập khẩu. Thứ tư, tăng thu từ tiền sử dụng đất từ việc triển khai các phương án đấu giá đất, đẩy nhanh việc xác định giá đất, xác định nghĩa vụ tài chính của các dự án trọng điểm. Cuối cùng là tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nâng cao ý thức tuân thủ chấp hành pháp luật thuế. Để thực hiện được các nhiệm vụ, giải pháp trên cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho biết, với mục tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2025 vượt 10% dự toán Trung ương giao cần quyết tâm của cả hệ thống chính trị. Để thực hiện được các nhiệm vụ do Thường trực Thành ủy đặt ra, công tác hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút đầu tư là hết sức quan trọng. Đặc biệt là cần triển khai hiệu quả các kết luận, nghị quyết của Trung ương. Năm 2025 cần thực hiện các đổi mới, hài hòa công tác thu - chi ngân sách; cần nguồn lực lớn để thực hiện nhiều nhiệm vụ nên đề nghị ngành tài chính tiếp thu các ý kiến tại

hội nghị, giao nhiệm vụ thu - chi ngân sách cho các đơn vị theo từng tháng, từng quý và theo dõi chặt chẽ. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính để công tác phối hợp giữa các ngành đạt hiệu quả.

Báo cáo tại hội nghị, đến ngày 31-12-2024, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố 27.285 tỷ đồng, đạt 141,2% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, thu nội địa 23.890 tỷ đồng, đạt 151,3% dự toán, tăng 31% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 3.343 tỷ đồng, đạt 95,5% dự toán, tăng 5% so với cùng kỳ; thu viện trợ và thu huy động đóng góp 51,8 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách nhà nước niên độ 2024 là 18.990 tỷ đồng, đạt 102% dự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển gần 10.070 tỷ đồng; chi thường xuyên 8.882 tỷ đồng. Về nhiệm vụ năm 2025, Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 13-12-2024 của HĐND thành phố về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2025 đặt mục tiêu: tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn vượt 10% dự toán Trung ương giao, riêng thu nội địa vượt 15%.

Dịp này, 15 tập thể và 3 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố về thành tích xuất sắc trong công tác thu - chi ngân sách nhà nước năm 2024.

MAI QUẾ

Tiếp tục phát huy vai trò đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

(TIẾP THEO TRANG 1)

và thành phố, để nghị Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố bám sát các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân kịp thời tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo, quy định, chế độ hóa những chỉ đạo của Đảng, Nhà nước phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố. Cùng với đó, tổ chức triển khai, thực hiện đạt kết quả kế hoạch công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2025 đã được UBND thành phố phê duyệt; mở rộng mạng lưới các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện công tác đối ngoại nhân dân, kể cả cơ quan, doanh nghiệp ngoài hệ thống chính trị; đẩy mạnh xã hội hóa các

hoạt động đối ngoại nhân dân; tăng cường kết nối, phát triển đối tác trong và ngoài nước; tham mưu chính sách về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác đối ngoại nhân dân đối với cán bộ, công chức ở liên hiệp, Mặt trận và UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo, năm 2024, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố đón tiếp và làm việc với gần 50 đoàn khách quốc tế như Trung Quốc, Liên bang Nga, Lào, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Ấn Độ... Bên cạnh đó, tổ chức 40 hoạt động, sự kiện đa phương và song phương về hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, giao lưu nhân dân có ý nghĩa. Liên hiệp vận động, tiếp nhận

53 khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài với tổng giá trị cam kết 133 tỷ đồng, tập trung ở các lĩnh vực viện trợ nhân đạo, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, môi trường... Dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố được Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng cờ thi đua Đơn vị dẫn đầu trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2024. Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen cho 8 tập thể, 7 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 và 2024 và có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác phối hợp tổ chức hoạt động đối ngoại nhân dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 2024.

THANH PHƯƠNG

Đề xuất HĐND thành phố ban hành nghị quyết đặc thù phát triển huyện Hòa Vang

(TIẾP THEO TRANG 1)

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Xuân Thắng đề nghị cơ quan liên quan, trên cơ sở đề xuất, kiến nghị của huyện Hòa Vang tập trung các nhiệm vụ, giải pháp cùng phối hợp với địa phương phân rõ trách nhiệm cụ thể để triển khai bảo đảm hiệu quả, đúng tiến độ. Đối với việc triển khai các nghị quyết của HĐND thành phố có một số nội dung triển khai chưa kịp thời thì xem xét tiếp tục triển khai với giải pháp hiệu quả.

Chủ tịch HĐND thành phố gợi ý, huyện Hòa Vang có thể xem xét, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu đề xuất xây dựng một nghị quyết đặc thù mang tính tổng thể của HĐND thành phố về xây dựng và phát triển huyện Hòa Vang, có thể triển khai sớm ngay trong nhiệm kỳ này của HĐND thành phố. Đối

với công tác giải phóng mặt bằng, đền bù, tái định cư, các cơ quan chức năng cần xem xét, có hướng giải quyết, tháo gỡ bảo đảm các quy định của pháp luật. Các sở, ngành đã cam kết, thống nhất tại buổi làm việc thì tập trung triển khai thực hiện. Trên cơ sở này, huyện Hòa Vang xem xét, rà soát và thống nhất để thực hiện, không đưa vào báo cáo các kiến nghị mới để tránh trùng lặp. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đề nghị sở, ngành, huyện Hòa Vang thống nhất các nội dung trao đổi, đã có hướng tháo gỡ thì cần tập trung bổ sung đầy đủ các nội dung để hoàn thiện báo cáo trình Ban Thường vụ Thành ủy. Theo đó, tập trung các nhóm công việc cụ thể thuộc lĩnh vực đô thị, nông nghiệp, biến chế cũng như triển khai nhiệm vụ theo định hướng của

Chủ tịch HĐND thành phố về xây dựng nghị quyết đặc thù phát triển Hòa Vang.

Theo báo cáo, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện đã không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện từng bước chuyển dịch phù hợp với sự chuyển dịch chung của thành phố. Ước đến 2025, dịch vụ đạt 51,71%, công nghiệp - xây dựng đạt 35,84%, nông-lâm-thủy sản đạt 12,45%. Tại buổi làm việc, huyện Hòa Vang đề xuất kiến nghị 22 nội dung ở 7 lĩnh vực chủ yếu, gồm phát triển hạ tầng đô thị, tài chính - đầu tư, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, giáo dục và đào tạo, y tế, chi tiêu biên chế hành chính và đền bù, giải tỏa, đất tái định cư.

T. HUỠNG

Báo Đà Nẵng góp phần lan tỏa xu hướng báo chí đa phương tiện

(TIẾP THEO TRANG 1)

Theo nhà nghiên cứu Võ Văn Thắng, thời gian qua, Báo Đà Nẵng, đặc biệt là tờ *Đà Nẵng cuối tuần* đã đạt được nhiều kết quả tuyên truyền đáng khích lệ. Tờ báo đã đầu tư thiết kế, hình ảnh, mở rộng đề tài liên quan đến đời sống xã hội như chuyên làng, chuyên phố, chuyên di tích lịch sử, chuyên đọc sách và những vấn đề lớn hơn như tình cộng đồng, yếu tố đặc trưng vùng trong phát triển kinh tế, xã hội. "Tôi mong muốn báo có thêm những tuyên bài phóng sự điều tra liên quan đến các khía cạnh văn hóa, văn minh đô thị, qua đó tạo điểm nhấn thu hút độc giả", ông Võ Văn Thắng đề xuất.

Tại hội nghị, các CTV bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành báo trong hành trình phát triển, đặc biệt trong xây dựng nền báo chí đa phương tiện. Sự kết hợp giữa báo chí truyền thống và các hình thức báo chí hiện đại sẽ tạo ra sự phong phú, hấp dẫn hơn cho độc giả. Những nội dung này không chỉ giúp tăng cường sự gắn kết giữa Báo Đà Nẵng và bạn đọc mà còn mở ra cơ hội để CTV thể hiện sự sáng tạo, cập nhật xu hướng mới trong ngành báo chí. Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông



Các công tác viên chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên Báo Đà Nẵng. Ảnh: VĂN HOÀNG

Nguyễn Thu Phương ghi nhận nỗ lực đổi mới của Báo Đà Nẵng thời gian qua. Theo bà, trước chủ trương mới của thành phố, báo cần tiếp tục xây dựng những tuyên bài, chuyên để chất lượng hơn.

Tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị, Tổng Biên tập Nguyễn Đức Nam khẳng định, năm 2025, Báo Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được và không ngừng đổi mới, sáng tạo để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc. Đồng

thời, báo tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để anh chị CTV có thể phát huy tối đa khả năng, đóng góp vào sự phát triển chung của tờ báo, đồng thời mở rộng mạng lưới CTV. Với chiến lược phát triển mạnh mẽ và định hướng đúng đắn, Báo Đà Nẵng không chỉ góp phần vào việc cung cấp thông tin chất lượng, mà còn tạo nên một kênh giao tiếp hiệu quả, phản ánh đa dạng, kịp thời, đầy đủ nhịp sống sôi động của thành phố.

TIỂU YẾN - VĂN HOÀNG

Chính trị

Đảng bộ thành phố phát triển đảng viên vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra

Năm 2024, Đảng bộ thành phố phát triển đảng viên vượt trên 4% so với tổng số đảng viên đầu năm. Trao đổi với Báo Đà Nẵng, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Trọng Hùng cho biết, kết quả này thể hiện sự quyết tâm của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, sự vào cuộc của các cấp ủy đảng từ thành phố đến cơ sở.

* Năm 2024, với kết quả phát triển Đảng đạt trên 4% so với số lượng đảng viên đầu năm. Ông cho biết những giải pháp Ban Thường vụ Thành ủy cũng như cấp ủy các cấp đã triển khai thực hiện trong thời gian qua?

- Ngay từ đầu năm 2024, Thành ủy, cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc tăng cường công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên. Bên cạnh đó, thực hiện Thông báo số 479-TB/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về phân công các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy là trưởng các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy trực tiếp theo dõi, phụ trách công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố, các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy tiếp tục làm việc với ban thường vụ các quận ủy, huyện ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Đà Nẵng và các cấp ủy, tổ chức đảng trong trường học, y tế, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước nhằm đồng đốc các địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên.

Ban Tổ chức Thành ủy tiến hành kiểm tra công tác tạo nguồn phát triển đảng viên đối với 18 tổ chức cơ sở đảng trong lĩnh vực y tế, giáo dục trực thuộc các quận ủy, huyện ủy và Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố. Qua đó, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên; đồng thời, tiếp thu vướng mắc, bất cập, kiến nghị, đề xuất của các đơn vị để bổ sung, hoàn chỉnh, thống nhất trong triển khai thực hiện.

Các đảng bộ trực thuộc Thành ủy, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tiếp tục tổ chức nhiều



Chi bộ Tòa soạn - Đảng bộ Báo Đà Nẵng tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới năm 2024. Ảnh: QUỐC CƯỜNG

hội nghị, tọa đàm chuyên đề bàn về công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên tại địa phương, đơn vị mình nhằm đánh giá đảng thực trạng, nguyên nhân; từ đó, đề ra các chỉ tiêu cụ thể, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên.

Nhờ những giải pháp đó, đến ngày 31-12-2024, Đảng bộ thành phố kết nạp 2.531 đảng viên mới, tăng 775 đảng viên, bằng 144,02% so với cùng kỳ năm 2023, đạt tỷ lệ 4,13% so với tổng số đảng viên đầu năm.

* Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới có thuận lợi và khó khăn gì, thưa ông?

- Trong năm qua, công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên tuy đã được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, số lượng phát triển đảng viên mới có tăng lên đáng kể so với những năm qua nhưng vẫn chưa tương xứng với nguồn lực hiện có. Trong đó, đối với doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đa phần quản chúng ít có động lực phấn đấu đúng vào hàng ngũ của Đảng.

Trong lực lượng y tế, tuy đội ngũ có trình độ nhưng hầu hết chỉ muốn làm công tác chuyên môn, ngại tham gia và không muốn vào Đảng. Đối với học sinh, sinh viên, nhiều trường đặt tiêu chí để xem xét kết nạp Đảng; trong khi đó, đối với học sinh trung học phổ thông, độ tuổi xem xét kết nạp phải đủ 18 tuổi (tính theo tháng), do vậy, nhiều học sinh có thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện, có nguyện vọng vào Đảng nhưng chưa được xem xét kết nạp.

Cùng với đó, một số cấp ủy chưa xem công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng Đảng nên chưa quan tâm đúng mức đến công tác quản lý, bồi dưỡng, giáo dục chính trị tư tưởng. Công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, giáo dục chính trị tư tưởng chưa có nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp, thiếu tính chủ động, chưa tạo được động lực, động cơ mạnh mẽ để cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, chủ doanh nghiệp, người lao động phấn đấu vào Đảng.

* Để bảo đảm mục tiêu phát triển đảng viên đạt 3-4% cho cả nhiệm kỳ, ông cho biết những giải pháp cần triển khai trong thời gian tới?

- Cấp ủy các cấp phải xác định công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới là một trong những tiêu chí quan trọng để xét, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm; tiếp tục tăng cường quản trị, thống nhất nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên. Trong đó phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt công tác này với phương châm "Năm chắc nguồn, xây nguồn nào chắc nguồn đó, phát triển đảng viên bảo đảm cả số lượng lẫn chất lượng".

Các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy tập trung chỉ đạo rà soát, phân loại cụ thể nguồn kết nạp đảng viên, nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên. Ban Tổ chức Thành ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 366-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên đến năm 2025 và những năm tiếp theo tại các tổ chức cơ sở đảng trong các đơn vị trường học, y tế gắn với thực hiện nghiệp vụ tổ chức đảng, đảng viên.

Các cấp ủy đảng kết hợp chặt chẽ giữa kết nạp đảng viên mới với giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện và sàng lọc đảng viên; kịp thời đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách, làm cho tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, tạo niềm tin của đảng viên, cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên vào sự lãnh đạo của Đảng.

Cùng với đó, đổi mới nội dung, chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng, bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới kết nạp phù hợp với từng đối tượng và tình hình thực tiễn. Với các giải pháp đó, tin tưởng công tác phát triển đảng viên mới cả nhiệm kỳ đạt 3-4% theo nghị quyết Trung ương đề ra.

* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi này! NGỌC PHÚ thực hiện

Phát triển Đà Nẵng thành hạt nhân của trung tâm y tế chuyên sâu khu vực miền Trung - Tây Nguyên

(TIẾP THEO TRANG 1)

bệnh/vạn dân; các chỉ tiêu thiên niên kỷ của Đà Nẵng đạt vượt xa so với toàn quốc; tỷ lệ tiêm chủng mở rộng đạt trên 90%. Kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trong bối cảnh một số dịch bệnh diễn biến phức tạp ở các địa phương khác. Hoạt động khám bệnh, chữa bệnh thông thường được khôi phục, chất lượng bệnh viện ngày được nâng cao hướng dẫn đến đạt chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế trên một số lĩnh vực.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Sở Y tế tiếp tục rà soát những vấn đề còn bất cập để kiến nghị với cơ quan các cấp; khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế. Sớm hoàn thiện việc sắp xếp trung tâm y tế quận, huyện trực thuộc toàn diện UBND quận, huyện và bảo đảm tổ chức hoạt động thông suốt, hiệu quả. Nâng cao tính chủ động trong công tác chuyên môn, tham mưu, định hướng cũng như tăng cường năng lực dự báo, bảo đảm nguồn xác-xin cho tiêm chủng mở rộng. Hoàn thành việc đầu tư mua sắm thuốc tập trung giai đoạn 2024 - 2026 trong năm 2025. Song song đó, thực hiện tốt chiến lược công tác dân số trong tình hình mới; giải quyết đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ các tuyến; phát triển y tế trở thành lĩnh vực dịch vụ chất lượng cao của thành phố; từng bước phát triển Đà Nẵng thành hạt nhân của trung tâm y tế chuyên sâu khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Chuẩn bị nguồn lực phấn đấu phát triển Bệnh viện Đà Nẵng trở thành bệnh viện hạng đặc biệt, là một trong những trung tâm điều trị quốc gia về ghép bộ phận cơ thể; Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Phụ sản - Nhi thành đơn vị đảm nhiệm chức năng vùng về chuyên khoa ung bướu và chuyên khoa sản, sản - nhi trong giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phấn đấu đạt các kết quả cao hơn, từ số hóa hồ sơ đến y tế điện tử; liên thông các kết quả xét nghiệm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi tham gia khám, chữa bệnh.

Dịp này, Sở Y tế thành phố tặng giấy khen cho 16 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong năm 2024.

LÊ HÙNG

THỊ TRƯỜNG TẾT

Sức mua tăng, giá hàng hóa biến động

Chỉ còn khoảng 20 ngày nữa đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tại nhiều chợ, siêu thị trên địa bàn thành phố, sức mua của người dân tăng lên từng ngày kéo theo giá một số mặt hàng biến động.

Sức mua tại các chợ, siêu thị tăng

Ghi nhận cho thấy các loại bánh kẹo, đồ khô, thực phẩm tươi sống, giò quà phục vụ cho Tết có nhiều phân khúc từ bình dân đến cao cấp, dao động từ 200.000 đồng đến hàng triệu đồng. Đa số khách hàng lựa chọn những mẫu giò quà truyền thống với các sản phẩm như: rượu vang, bánh kẹo, trà, cà phê, các loại hạt, mứt... và được thiết kế theo nhu cầu của khách hàng. Ông Phan Thống, Giám đốc siêu thị Coopmart Đà Nẵng cho hay, rất nhiều đơn vị, doanh nghiệp đặt giò quà Tết để tặng người lao động, đối tác. Dự đoán sức mua năm nay tại siêu thị sẽ tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại các chợ truyền thống, nhiều mặt hàng phục vụ Tết cũng được bày bán đa dạng về chủng loại, mẫu mã. Theo chị Ngô Thị Huyền Trân, tiểu thương quầy hàng bánh kẹo Huyền Trân (chợ Hòa Khánh, quận Liên Chiểu), hàng hóa năm nay cũng dồi dào hơn mọi năm. Bên cạnh hàng công ty thì cũng có nhiều sản phẩm địa phương sản xuất, sản phẩm OCOP như bánh khô mè, bánh dừa nướng... Từ đầu tháng 12, quầy của chị đã bắt đầu trưng bày và bán các mặt hàng bánh kẹo Tết, khách hàng chuộng



Lượng khách đến chợ Hòa Khánh (quận Liên Chiểu) mua bánh kẹo Tết tăng lên từng ngày. Ảnh: MAILY

các loại kẹo socola và thạch rau câu. Sức mua tại chợ đã bắt đầu tăng lên mỗi ngày, lượng khách ghé quầy mua bánh kẹo tăng 20% so với tháng trước. Bên cạnh mặt hàng thực phẩm, bánh kẹo, các cửa hàng thời trang cũng thu hút đông đảo khách hàng, doanh thu tăng mạnh. Các chủ cửa hàng đã chuẩn bị hàng phong phú, liên tục nhập thêm nhiều mẫu mới cho khách lựa chọn. Chị Nguyễn Thị Kim Tuyền (phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) chia sẻ, chị tranh thủ đi sắm quần áo Tết cho con để tìm được mẫu mã đẹp và size (kích cỡ) phù hợp. Nếu mua trẻ, nhiều mẫu quần áo đẹp lại không có size của con chị. Tại chợ Hòa Khánh, khu vực tập trung rất đông sinh viên, người lao động cư trú, lượng khách đến chợ tăng lên từng ngày.

Theo ông Nguyễn Văn Hà, Phó Ban quản lý các chợ quận Liên Chiểu, sức mua tại chợ Hòa Khánh những ngày gần đây đã tăng khoảng 10-20% do cận Tết nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao. Để bảo đảm phục vụ người dân mua sắm được tốt nhất, ban quản lý chợ liên tục tuyên truyền về việc niêm yết giá, nhắc nhở tiểu thương thực hiện đầy

đủ, rõ ràng, bán đúng giá niêm yết theo quy định; không kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Ban quản lý chợ còn phối hợp với Cục Quản lý thị trường, Ban An toàn thực phẩm thành phố kiểm tra, giám sát và xử lý các trường hợp vi phạm về giá cả, sản phẩm, an toàn thực phẩm.

Nhiều mặt hàng biến động giá

Ngoài các mặt hàng chế biến sẵn, nhiều người nội trợ đã chọn cách tự làm mứt, củ kiệu, heo, bò khô để đón Tết. Tuy nhiên, hiện nay giá nguyên liệu dùng chế biến các sản phẩm này tăng cao. Bà Lưu Thị Mỹ Dung, chủ quầy hàng bán dưa ở chợ Đống Đa cho biết, giá dưa nguyên liệu những tháng gần đây tăng cao, thời điểm này năm ngoái chỉ 15.000-16.000 đồng/trái, nay tăng lên 27.000 đồng/trái. Theo bà Dung, dưa trái được xuất khẩu đi nước ngoài nhiều dẫn đến lượng dưa trong nước ít lại nên giá dưa các loại tăng cao. Giá dưa non để làm mứt tăng cao và loại dưa này không bán được lâu nên bà nhập hàng ít lại. Hiện giá bán dưa tại các chợ từ 25.000-30.000 đồng/trái, dưa non sơ chế còn nguyên

miếng giá dao động từ 70.000-100.000 đồng/kg; gừng củ để làm mứt giá nhập từ miền Nam khoảng 25.000-35.000 đồng/kg, gừng quê từ 35.000-50.000 đồng/kg. Anh Phạm Công Minh, chủ quầy gia vị Tài Thời (chợ Cồn) cho biết, dự báo giá gừng vài ngày nữa có thể sẽ tăng thêm 5.000 đồng/kg do nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, thời điểm cận Tết nông dân không thu hoạch nhiều và giá cước xe cũng tăng. Bên cạnh đó, giá củ kiệu cũng tăng mạnh do trời mưa nhiều, kiệu bị ngập nước gây hư hại, nông dân phải nhổ bỏ bớt. Năm ngoái giá củ kiệu 28.000 đồng/kg, nay tăng lên 47.000 đồng/kg. Củ kiệu sau khi nhập về được sơ chế cắt rễ và bóc lớp vỏ mỏng sẽ được bán ra với giá 110.000-120.000 đồng/kg.

Tương tự, giá thịt heo tăng từ 10.000-20.000 đồng/kg so với khoảng 1 tuần trước. Cụ thể, thịt heo ba chỉ có giá dao động từ 140.000-160.000 đồng/kg; sườn non giá từ 160.000-170.000 đồng/kg; thịt nạc vai, thịt heo mông 110.000-120.000 đồng/kg. Giá nhiều loại hải sản cũng tăng nhẹ, riêng tôm, mực tươi các loại tăng khoảng 10.000-20.000 đồng/kg (mực ống dao động từ 280.000-300.000 đồng/kg). Theo chị Phan Thị Sáu, tiểu thương quầy hải sản chợ An Hải Bắc (quận Sơn Trà), hải sản mỗi ngày mỗi giá tùy thuộc vào sản lượng thu hoạch của ngư dân và thường những ngày gần Tết giá sẽ tăng. "Khách hàng có thể mua cá tươi sớm về dự trữ trong tủ đông để được giá rẻ và bảo đảm ngày Tết vẫn có loại cá mình muốn. Cá hồ to nay có giá 160.000-170.000 đồng/kg, như mọi năm những ngày cận Tết giá cá hồ tăng nhiều, lên hơn 200.000 đồng/kg, có khi khách tìm không ra để mua", chị Sáu cho hay. Trong khi đó, một số thực phẩm khác khá ổn định như thịt bò loại ngon có giá 250.000 đồng/kg, trứng gà 25.000-30.000 đồng/10 quả, giá gạo các loại giảm từ 1.000-1.500 đồng/kg. Tuy nhiên theo nhiều tiểu thương, khoảng 5-10 ngày trước Tết Nguyên đán, hầu hết các mặt hàng thực phẩm thiết yếu sẽ tăng giá so với ngày thường.

MAILY

Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2025

Ngày 10-1, Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2025 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; chú trọng bồi dưỡng sức dân, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân thành phố Đà Nẵng" cho cán bộ chủ chốt các chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Hội nghị triển khai Kết luận số 548-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về chuyên đề số, xây dựng thành phố thông minh trên địa bàn thành phố đến năm 2030, định hướng đến năm 2045; Kế hoạch số 253-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2025.

H. NHUNG

Điều chỉnh quy hoạch Khu du lịch sinh thái Nam Ô

UBND thành phố Đà Nẵng đã có Quyết định số 2919/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái Nam Ô (quận Liên Chiểu). Theo đó, nội dung điều chỉnh chủ yếu là xác định cụ thể hành lang an toàn đường sắt và phạm vi bảo vệ cầu đường sắt Nam Ô; điều chỉnh bố trí lại các công trình của dự án và điều chỉnh một số chi tiêu sử dụng đất quy hoạch tại một số công trình. Cụ thể, tại khu vực tây nam dự án, điều chỉnh tăng diện tích đất hành lang an toàn đường sắt từ 7.055m² lên 12.444,5m² (tăng 5.389,5m²) để đảm bảo không ảnh hưởng đến hành lang an toàn giao thông đường sắt, phạm vi bảo vệ cầu đường sắt Nam Ô và tuân thủ đúng quy định về quản lý đất dành cho đường sắt. Điều chỉnh vị trí bãi đỗ xe từ khu vực phía bắc khu dân cư sang vị trí bãi đỗ xe tại phía nam phạm vi bảo vệ cầu đường sắt Nam Ô. Gán phạm vi bảo vệ cầu đường sắt cần bố trí bãi đỗ xe, thay vì công trình cao tầng như trước đây để đảm bảo an toàn cho cầu đường sắt ở khu vực lân cận. Đất công trình dịch vụ du lịch, điều chỉnh tăng từ 65.314m² lên 66.783m²; điều chỉnh vị trí lô đất khách sạn (A1) từ phía tây dự án về khu vực giáp biên phía tây ghềnh Nam Ô; điều chỉnh giảm diện tích đất cây xanh sử dụng công cộng (giảm 4.879,5m²), hồ nước (giảm 843m²), đường giao thông (giảm 1.136m²) do ảnh hưởng bởi việc tăng diện tích hành lang an toàn đường sắt và phạm vi bảo vệ cầu đường sắt Nam Ô...

GIA PHÚC

Kinh tế

Đà Nẵng hoàn thành xử lý triệt để tàu cá "3 không"

Trước yêu cầu cấp bách của nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (chống khai thác IUU) và chuẩn bị làm việc với đoàn thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu, các đơn vị, địa phương của thành phố tập trung tối đa nguồn lực với những giải pháp được triển khai quyết liệt, kịp thời.

Quyết liệt rà soát, giám sát

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã tăng cường thực hiện kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tàu cá và thuyền viên xuất bến, nhập bến tại đồn/ trạm biên phòng tuyến biển. Tàu đánh bắt xa bờ khi xuất bến đều được kiểm tra kỹ thiết bị giám sát hành trình, khai báo đầy đủ các thủ tục tại cảng cá. Các hoạt động tuyên truyền cho ngư dân, giúp nâng cao nhận thức, tuân thủ các quy định về đánh bắt hải sản được chú trọng. Trung tá Đặng Văn Đạo, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sơn Trà cho biết: "Đồn vị tổ chức tuyên truyền thường xuyên với nhiều hình thức và phương pháp. Trong đó, kết hợp giữa tuyên truyền tập trung tại các hội nghị ngư dân, trực tiếp khi thuyền trưởng làm thủ tục xuất nhập bến và cử cán bộ xuống tận nhà của ngư dân để tuyên truyền khi phương tiện về cập bến". Lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố tiếp tục theo dõi chặt chẽ các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác; tổ chức đợt cao điểm thực thi pháp luật, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tại các bãi ngang và Vịnh Đà Nẵng; xử lý nghiêm, triệt để các trường hợp vi phạm để bảo đảm tính răn đe, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật hải sản của ngư dân.

Các địa phương có quản lý tàu cá đang quyết liệt rà soát, giám sát các tàu cá "3 không" (không đăng ký, hết hạn hoặc không có đăng kiểm, chưa có giấy phép khai thác thủy sản), nhất là các tàu cá có chiều dài dưới 6m và từ 6-12m. Tại quận Sơn Trà, tổng tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên hiện nay là 1.046 chiếc, tàu cá có chiều dài dưới 6m



Với nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt, các tồn tại, hạn chế trong chống khai thác IUU của Đà Nẵng đã cơ bản được khắc phục xong. Ảnh: TRẦN TRÚC

và thúng máy là 288 chiếc. Theo Phó Chủ tịch UBND quận Huỳnh Văn Hùng, quận tập trung chỉ đạo UBND các phường phối hợp với lực lượng chức năng liên quan kịp thời phát hiện, tố giác, xử lý các hành vi vi phạm về khai thác IUU. Bên cạnh đó, quận phối hợp với Chi cục Thủy sản rà soát, kiểm tra hiện trạng hoạt động của các tàu cá (chưa đánh dấu tàu cá, chưa cấp giấy phép khai thác thủy sản) để yêu cầu chủ tàu thực hiện hoặc xóa đăng ký (đối với tàu cá đã xả bán, tàu cá thuộc diện mất tích) theo quy định. Vừa qua, UBND quận tổng rà soát tàu cá và lập danh sách tàu phát sinh gồm 166 tàu cá có chiều dài từ 6-12m và 23 tàu cá có chiều dài từ 12m trở lên trình UBND thành phố để thực hiện cấp phép theo quy định.

Những kết quả tích cực

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến ngày 19-12-2024, tổng số tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên trên địa bàn thành phố

là 1.529 tàu; trong đó ven bờ 722 chiếc (chiếm 47%), vùng lộng 208 chiếc (chiếm 14%), vùng khơi 599 chiếc (chiếm 39%). Thành phố đã hoàn thành cập nhật đầy đủ dữ liệu toàn bộ tàu cá đã đăng ký vào Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia; 100% tàu cá đủ điều kiện hoạt động khai thác hải sản đã thực hiện sơn đánh dấu tàu cá, kê số đăng ký theo quy định. Với những giải pháp quyết liệt, Đà Nẵng đã hoàn thành việc xử lý dứt điểm 578 tàu cá "3 không", trong đó có 21 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12-15m và 557 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6-12m. Hiện có 65 tàu cá đã đăng ký không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản (trẻ hạn đăng kiểm, chưa cấp giấy phép khai thác thủy sản); các đơn vị liên quan đã làm việc với từng chủ tàu để hỗ trợ thực hiện cấp các loại giấy tờ theo quy định và yêu cầu cam kết không đưa tàu cá đi hoạt động khai thác khi chưa đầy đủ giấy tờ. Trong lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá, 591/599 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên đã được lắp đặt; với 8

phương tiện đang tạm ngừng hoạt động chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, Chi cục Thủy sản tiếp tục kiểm tra xác minh nguyên nhân, cập nhật hiện trạng hoạt động của từng tàu cá để theo dõi, giám sát. Còn tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang, tổng số lượt tàu cập cảng bốc dỡ thủy sản từ tháng 10-2023 đến nay là 11.368 lượt với tổng sản lượng 56.453 tấn. Ban quản lý đã thu 11.108 bộ nhật ký thu mua, chuyển tải, nhật ký khai thác thủy sản; đồng thời dữ liệu tàu cá cập cảng, giám sát sản lượng được cập nhật vào số theo dõi, báo cáo, truy xuất kịp thời.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phan Văn Mỹ cho biết, thời gian qua, Đà Nẵng đã tập trung tối đa nguồn lực triển khai các giải pháp quyết liệt, kịp thời; qua đó các tồn tại, hạn chế trong công tác chống khai thác IUU đã cơ bản được khắc phục xong. Cụ thể, hoàn thành xử lý triệt để tàu cá "3 không"; cấp đầy đủ giấy tờ cho 392 tàu cá đã đăng ký nhưng trẻ hạn đăng kiểm; 100% tàu cá mất kết nối VMS (thiết bị giám sát hành trình) đều được xác minh, xử lý đúng quy định; hoàn thành rà soát, xác minh, xử lý dứt điểm tất cả tàu cá có dấu hiệu vi phạm khai thác IUU từ tháng 10-2023 đến nay... Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác chống khai thác IUU, ngành nông nghiệp và các đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung quản lý chặt chẽ không để phát sinh tàu cá "3 không"; chú trọng công tác vận động, nắm tình hình, kịp thời phát hiện từ sớm, từ xa, ngăn chặn ngay từ trong bờ tàu cá và ngư dân có tình đi hoạt động khai thác khi chưa có đầy đủ giấy tờ theo quy định; khẩn trương hoàn thành cấp đầy đủ các loại giấy tờ cho 100% tàu cá còn hoạt động và có đầy đủ giấy tờ đăng kiểm tàu cá. Các lực lượng triển khai đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát 100% tàu cá xuất, nhập bến tại đồn, trạm biên phòng tuyến biển; bảo đảm 100% tàu cá ra vào cảng, xuất nhập bến phải có đầy đủ giấy tờ, có lắp đặt thiết bị VMS và xử phạt nghiêm hành vi khai thác IUU theo quy định...

TRẦN TRÚC

Tăng cường hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển

Ngày 10-1, Đồn Biên phòng Sơn Trà phối hợp Hội Nông dân quận tổ chức ngày hội ngư dân Xuân Ất Tỵ năm 2025; sơ kết công tác hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển kết hợp bảo vệ chủ quyền biển, đảo năm 2024; ký cam kết thực hiện quy chế thông tin liên lạc biển, chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Năm 2024, Đồn Biên phòng Sơn Trà tăng cường kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện ra vào khu vực biên giới, đăng ký xuất nhập 7.685 phương tiện/57.616 lao động; phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 34 phương tiện với hơn 340 triệu đồng về các hành vi không bảo đảm giấy tờ theo quy định, sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản trái phép...; vận động gần 400 chủ phương tiện, thuyền trưởng ký cam kết không xâm phạm vùng biển nước ngoài để đánh bắt hải sản trái phép và duy trì thông tin liên lạc biển.

KHÁNH NGÂN

Khuyến nông đồng hành nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất

Sáng 10-1, Trung tâm Khuyến ngư nông lâm thành phố (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá công tác khuyến ngư nông lâm năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025. Trong năm 2024, các mô hình khuyến nông được triển khai phù hợp theo định hướng phát triển nông nghiệp của thành phố, theo hướng phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc trưng, OCOP... Thông qua thực hiện các mô hình đã chuyển giao nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật và ứng dụng vào thực tiễn sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, bảo đảm đầu ra cho người dân; đồng thời cung cấp sản phẩm an toàn, bảo đảm chất lượng phục vụ cho tiêu thụ địa phương và đô thị...

Năm 2025, trung tâm tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ khuyến ngư nông lâm, triển khai có hiệu quả các mô hình trình diễn và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật. Bên cạnh đó, tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ gắn với phát triển các vùng sản xuất hữu cơ và chuyển cảnh, sinh thái kết hợp du lịch; từng bước hỗ trợ hình thành các mô hình liên doanh, liên kết tiêu thụ và xúc tiến thương mại cho sản phẩm nông nghiệp thành phố, tập trung phát triển các sản phẩm OCOP...

HỮU ANH

Sẻ chia, hỗ trợ sinh viên trong dịp Tết

Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên thành phố và các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn có nhiều hoạt động, chương trình hỗ trợ sinh viên khó khăn, tạo điều kiện để đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 ấm áp, trọn niềm vui.

Là một trong 330 sinh viên được Trường Đại học Đồng Á tặng vé xe về quê đón Tết, Cao Thị Minh Thanh (quê Đắk Nông), sinh viên năm thứ 3, Trường Đại học Đồng Á cảm động chia sẻ: "Đây là năm thứ 2 em được nhà trường hỗ trợ về xe. Với một sinh viên xa quê, vừa đi làm thêm, vừa đi học, tấm vé xe về quê ăn Tết thật sự ý nghĩa đối với sinh viên đi học xa nhà như chúng em".

Ngày từ đầu tháng 1-2025, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố khảo sát, nắm bắt nguyện vọng để lên phương án hỗ trợ những sinh viên khó khăn có điều kiện về quê đón Tết. Theo Bí thư Đoàn Trường Đại học Đồng Á Trần Hoàng Em, mỗi năm, vào dịp cận Tết, nhà trường quan tâm, hỗ trợ cho sinh viên khó khăn, đặc biệt là những em ở xa. Năm nay, nhà trường tặng 330 vé xe về Tết cho sinh viên, tổng giá trị 66 triệu đồng. Đây là năm thứ 13 chương trình hỗ trợ vé xe Tết cho sinh viên khó khăn. Nguồn kinh phí do cán bộ, giảng viên, người lao động tại trường và các doanh nghiệp ủng hộ.

Tương tự, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) có kế



Sinh viên Trường Đại học Đồng Á nhận vé xe về quê dịp Tết 2025.

Ảnh: NHẬT HÀ

hoạch hỗ trợ vé tàu xe cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết. Th.S Nguyễn Vinh San, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Đại học Sư phạm cho biết, năm nay nhà trường thay đổi hình thức hỗ trợ bằng cách trao tiền mặt, giá trị tương đương với 1 vé xe để sinh viên chủ động hơn trong di chuyển. Dịp này, nhà trường đã trao 50 vé xe cho sinh viên nội trú (15 triệu đồng); 200 vé xe Tết cho sinh viên trong trường (trị giá 40 triệu đồng); trao 5 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho sinh viên khuyết tật. Đặc biệt, nhà trường dự kiến

tổ chức nấu bánh chưng, bánh tét vào những ngày gần Tết Nguyên đán để sinh viên quốc tế có thể trải nghiệm, biết thêm một số phong tục đón Tết cổ truyền của Việt Nam và tặng quà cho lưu học sinh ở lại dịp Tết.

Nhằm mang lại những chiếc vé xe miễn phí cho sinh viên dịp Tết, các trường đại học, các tổ chức Đoàn, Hội Sinh viên kết nối, vận động, kêu gọi kinh phí từ nhiều nguồn lực khác nhau. Anh Trương Ngọc Sơn, Bí thư Đoàn Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) cho biết, dự kiến giữa tháng 1-2025, sinh viên

của trường sẽ về quê đón Tết. Dịp này, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên tổ chức chương trình "Chuyến xe Bách khoa - đưa xuân về nhà" nhằm tặng quà và hỗ trợ 60 sinh viên khó khăn về quê. Trong đó, có 45 sinh viên ở các tỉnh phía Bắc và 15 sinh viên ở các tỉnh phía Nam. Với sinh viên không về quê, nhà trường tổ chức liên hoan trước Tết nhằm chia sẻ, động viên cùng các em.

Trong khi đó, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) phối hợp Công ty CP Draexmaier Automotive Việt Nam tặng 20 suất quà (mỗi suất

trị giá 500.000 đồng) cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và thành tích học tập tốt nhằm hỗ trợ những sinh viên học tập xa nhà mua vé xe về quê trong dịp Tết, sum họp cùng gia đình; Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) dự kiến tặng 30 vé xe cho sinh viên về quê đón Tết và trao 20 suất học bổng cho sinh viên khó khăn.

Theo TS. Đỗ Lê Hưng Toàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Đà Nẵng, dịp Tết năm nay, với sự đồng hành, hỗ trợ của các doanh nghiệp và kinh phí của Hội Sinh viên, Hội Sinh viên Đại học Đà Nẵng trao tặng 300 vé xe, tổng trị giá 60 triệu đồng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Ất Tỵ 2025, đồng thời thăm và tặng quà cho các sinh viên quốc tế ở lại Việt Nam trong dịp Tết cổ truyền.

Vừa qua, Thành đoàn - Hội Sinh viên thành phố trao học bổng cho 12 sinh viên vượt khó học giỏi, mỗi suất trị giá 15 triệu đồng và trao 100 vé xe về quê đón Tết cho sinh viên. Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Lê Công Hùng chia sẻ, dịp Tết đến, xuân về, các cấp Hội Sinh viên trên địa bàn thành phố tổ chức tặng vé xe và trao quà cho sinh viên khó khăn. Bên cạnh đó, những sinh viên không về quê sẽ được các cơ sở hội tặng quà Tết, được giới thiệu việc làm để kiếm thêm thu nhập. Qua đó, giúp sinh viên vượt qua khó khăn và đón một năm mới trọn niềm vui.

NHẬT HÀ - NGỌC QUỐC

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, phản biện

Ngày 10-1, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Theo báo cáo, năm 2024, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật đã hoàn thành tốt chương trình công tác đã đề ra; hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo đã đạt nhiều kết quả đáng kể. Các hoạt động phản biện, góp ý vào các đồ án quy hoạch, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án của các sở, ban, ngành thành phố đã được triển khai hiệu quả. Ngoài ra, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chuẩn bị tốt cho Đại hội lần thứ

IX của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Trong năm 2025, Liên hiệp thành phố Đà Nẵng tập trung tổ chức Đại hội Liên hiệp hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025-2030. Liên hiệp hội đặt mục tiêu tăng cường tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chính trị - xã hội, phát triển tổ chức và kết nạp thêm hội thành viên. Qua đó tiếp tục tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các chương trình, dự án quy hoạch xây dựng, kiến trúc và các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ vào đời sống xã hội...

TRỌNG HÙNG

Tăng gấp đôi mức phạt đối với lỗi xe không chính chủ

Chính phủ vừa có quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Theo đó, mức phạt lỗi xe máy không chính chủ năm 2025 đối với cá nhân sẽ từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Với tổ chức vi phạm thì mức phạt này sẽ tăng lên gấp đôi, từ 1,6-2 triệu đồng. Phạt tiền từ 4-6 triệu đồng đối với cá nhân, từ 8-12 triệu đồng đối với tổ chức là chủ ô-tô (kể cả rơ-moóc và sơ-mi rơ-moóc), xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự ô-tô thực hiện một trong các hành vi không làm thủ tục cấp

chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định. Được biết, lỗi xe không chính chủ được quy định là không làm thủ tục cấp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe trong trường hợp thay đổi chủ xe theo quy định. Lỗi xe không chính chủ có nghĩa là không làm thủ tục đăng ký sang tên xe để chuyển tên chủ xe trong Giấy đăng ký xe sang tên của mình theo quy định khi mua, bán, được tặng, được bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự ô-tô.

PHƯƠNG UYÊN

Tặng thẻ bảo hiểm y tế và trao sinh kế cho phụ nữ nghèo, khó khăn

Ngày 10-1, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức chương trình "Xuân yêu thương - Tết Ất Tỵ 2025", trao phương tiện sinh kế cho hội viên phụ nữ nghèo, khó khăn. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố trao phương tiện sinh kế là con giống, xe nước mía, tủ bánh mì, máy móc, dụng cụ bán hàng ăn... cho 30 hộ phụ nữ nghèo, tổng giá trị 250 triệu đồng (mỗi sinh kế 5 - 10

triệu đồng); tặng thẻ bảo hiểm y tế cho 30 phụ nữ làm nghề thu mua và chai thuộc 2 quận Ngũ Hành Sơn và Thanh Khê, tổng kinh phí gần 38 triệu đồng. Được biết, sau chương trình này, hội tiếp tục vận động các nguồn lực để trao quà Tết đến các gia đình có trẻ em mồ côi trong chương trình "Mẹ đỡ đầu"; phụ nữ khuyết tật trên địa bàn thành phố.

THU HÀ

Tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn thành phố tiếp tục được kiểm chế, kiểm soát, kéo giảm

Ngày 10-1, Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ kiểm tra tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm năm 2024 tại Đà Nẵng. Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố (gọi tắt Ban Chỉ đạo thành phố), năm 2024 tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn Đà Nẵng tiếp tục được kiểm chế, kiểm soát, kéo giảm 9,2% so với năm 2023. Ban Chỉ đạo thành phố tham mưu ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác quản lý đối tượng có nguy cơ phạm tội, tái phạm tội ở địa bàn cơ sở; chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật. Đồng thời, duy trì thực hiện cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân", trong đó yêu cầu mỗi chỉ huy công an phường, xã trực tiếp kèm cặp,

giúp đỡ, hỗ trợ sinh kế cho một người đã chấp hành xong án phạt tù trở về tái hòa nhập cộng đồng hoặc có hoàn cảnh khó khăn, nguy cơ cao thực hiện tội phạm, vi phạm pháp luật tại địa bàn quản lý. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát động người dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục, cải tạo người từng phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư.

Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc thành phố đạt được trong năm qua. Đồng thời, ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Ban Chỉ đạo thành phố, từ đó tham mưu cấp có thẩm quyền để ra các giải pháp phòng, chống tội phạm trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn.

LÊ HÙNG

TIN VẤN:

UBND thành phố vừa ban hành quyết định công nhận các trường mầm non đạt chuẩn quốc gia cho 4 trường trên địa bàn quận Liên Chiểu và huyện Hòa Vang. Cụ thể, quận Liên Chiểu có 2 trường, gồm: Trường Mầm non Mãng Non và Trường Mầm non Hướng Dương; huyện Hòa Vang có 2 trường, gồm: Trường Mầm non Hòa Bắc và Trường Mầm non Hòa Phong. Cả 4 trường trên đều đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, thời hạn 5 năm. (KHỎI NGUYỄN)

LAM PHƯƠNG

Nhiều kết quả tích cực trong bảo đảm an sinh xã hội

Năm 2024 là năm thứ 3 thực hiện Kế hoạch số 60/KH-UBND của UBND thành phố về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025. Các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ giảm nghèo đa chiều, góp phần giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Chú trọng chính sách bền vững

Xác định có việc làm, có thu nhập là yếu tố quan trọng trong công tác giảm nghèo bền vững, các địa phương chú trọng hỗ trợ sinh kế, nhân rộng các mô hình giảm nghèo nhằm giúp hộ nghèo tự lực làm ăn, vươn lên trong cuộc sống. Gia đình anh Đàm Văn Hoàng (SN 1983, phường An Khê, quận Thanh Khê) là hộ nghèo, kinh tế khó khăn. Bản thân anh Hoàng là lao động chính, nhưng không có phương tiện đi lại, thu nhập bấp bênh. Sau khi tìm hiểu nguyện vọng gia đình, UBND quận Thanh Khê hỗ trợ xe máy trị giá 10 triệu đồng, giúp anh Hoàng có phương tiện đi lại. "Sau khi được nhận xe máy, tôi tìm được công việc ổn định, đi làm đều đặn nên thu nhập tốt hơn trước, cuộc sống gia đình dần cải thiện. Tháng 12-2024 vừa qua, gia đình tôi được xét thoát nghèo", anh Hoàng bày tỏ. Tương tự, gia đình anh Lê Văn Lép (phường Chính Gián, quận Thanh Khê) là hộ nghèo lâu năm, cuộc sống khó khăn. Sau khi đổi thoại, tháng 4-2024, anh được UBND quận Thanh Khê hỗ trợ xe máy để làm nghề chở hàng thuê, cải thiện thu nhập. Cuối năm 2024, gia đình anh Lép được công nhận thoát nghèo.

Song song hỗ trợ sinh kế, các địa phương tăng cường kết nối doanh nghiệp, tổ chức tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm cho gần 2.000 lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo. Điển hình, UBND quận Thanh Khê luân phiên tổ chức "Tuần lễ kết nối, giới thiệu việc làm, học nghề" tại các phường; giới thiệu việc làm cho hơn 550 lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo. UBND quận Sơn Trà kết nối, giới thiệu 214 người lao động vào làm việc tại các công ty, nhà hàng, khách sạn.



Các địa phương triển khai đa dạng, đầy đủ chính sách hỗ trợ hộ nghèo. TRONG ANH: Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Liên Chiểu tặng quà chúc mừng hộ nghèo có nhà mới. Ảnh: LAM PHƯƠNG

UBND quận Cẩm Lệ giới thiệu hơn 460 người vào làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn. UBND quận Liên Chiểu giới thiệu 420 người vào làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. UBND huyện Hòa Vang giúp giải quyết việc làm cho 339 lao động... Bên cạnh đó, các đơn vị, hội, đoàn thể tổ chức dạy nghề làm bánh bông lan, pha chế nước uống, đan móc len... cho hơn 1.020 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, giúp các gia đình làm ăn, cải thiện cuộc sống.

Đa dạng chính sách hỗ trợ

Để tiếp sức hộ nghèo phát triển kinh tế, năm 2024, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố tiếp tục hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo có nhu cầu vay vốn. Theo đó, phòng giao dịch các quận, huyện phối hợp các hội, đoàn thể tiến hành thẩm định và giải ngân cho 718 lượt hộ vay vốn, trong đó có 371 hộ nghèo, 149 hộ cận nghèo và 198 hộ mới thoát nghèo, với tổng doanh số cho vay gần 41,369 tỷ đồng. Đại diện Phòng Kế hoạch và nghiệp vụ, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố cho biết, tính đến hết tháng 12-

2024, tổng dư nợ cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo hơn 174,9 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố cũng giải ngân cho 1.058 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình có học sinh, sinh viên vay vốn để trang trải chi phí học tập, với tổng số tiền 34,24 tỷ đồng.

Thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo, năm 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với các địa phương vận động kinh phí, hỗ trợ xây mới 63 nhà, với số tiền gần 5 tỷ đồng; sửa chữa 341 nhà, với số tiền hơn 8,5 tỷ đồng, vượt 161,6% kế hoạch giao. Đặc biệt, quận Liên Chiểu vận động kinh phí hỗ trợ sửa chữa công trình vệ sinh, lắp đặt hệ thống nước sạch cho 25 hộ nghèo với số tiền 52 triệu đồng. Thực hiện chính sách miễn giảm tiền thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, Trung tâm Quản lý và khai thác nhà ở thành phố thực hiện miễn giảm trực tiếp cho 580 hộ nghèo, cận nghèo, tổng số tiền hơn 980 triệu đồng.

Nhằm giúp hộ nghèo tiếp cận chính sách hỗ trợ về y tế, các quận, huyện kịp thời cấp 33.618 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo,

hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, với tổng kinh phí hơn 27,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố hỗ trợ hộ nghèo theo chuẩn thành phố hơn 20% chi phí khám, chữa bệnh tại bệnh viện sau khi trừ phần hỗ trợ của bảo hiểm xã hội. Qua đó, tạo điều kiện dễ dàng dân yên tâm khám, chữa bệnh. Song song đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp vận động nguồn lực hỗ trợ khám chữa bệnh cho gần 148 người nghèo, với số tiền hơn 507 triệu đồng. Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bắt hạm thành phố hỗ trợ kinh phí chữa bệnh cho 1.444 phụ nữ và trẻ em nghèo, với số tiền hơn 4,84 tỷ đồng, hỗ trợ phẫu thuật tìm bẩm sinh cho 61 em thuộc hộ nghèo với số tiền là 3,36 tỷ đồng.

Trong năm học 2024-2025, thành phố tiếp tục miễn học phí cho trẻ em mầm non và học sinh các cấp; hỗ trợ chi phí học tập cho gần 8.884 lượt em con hộ nghèo với tổng số tiền hơn 9 tỷ đồng; hỗ trợ học bổng cho 205 học sinh khuyết tật thuộc hộ nghèo và cận nghèo với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, hội, đoàn thể vận động các nguồn lực hỗ trợ học bổng, dụng cụ học tập cho gần 10.817 học sinh, tổng số tiền hơn 11,87 tỷ đồng. Thực hiện chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng, năm 2024 có 804 người nghèo bị bệnh hiểm nghèo được hỗ trợ, tổng kinh phí hơn 3,7 tỷ đồng; 2.362 người nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, người già yếu, ốm đau thường xuyên được hỗ trợ 300.000 - 500.000 đồng/người/tháng, tổng kinh phí gần 9,1 tỷ đồng; 848 người cao tuổi từ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ 400.000 đồng/người/tháng, tổng kinh phí hơn 3,9 tỷ đồng. Theo Số Lao động, Thương binh và Xã hội, năm 2024, thành phố hỗ trợ 7.244 hộ nghèo, 3.320 hộ cận nghèo, 5.471 hộ thoát nghèo, tổng nguồn lực hỗ trợ gần 247 tỷ đồng. Qua đó, giúp các đối tượng giảm bớt khó khăn, nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Kết quả, năm 2024, thành phố có 2.512 hộ thoát nghèo, 1.363 hộ thoát cận nghèo, đạt 108,8% kế hoạch giao.

LAM PHƯƠNG

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong năm 2025

2025 là năm có nhiều ngày lễ lớn của đất nước, đồng thời là năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Việc tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật không chỉ tạo niềm vui, phấn khởi cho nhân dân vui Xuân, đón Tết mà còn tạo khí thế và động lực mới, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác năm 2025 ngay từ những tháng đầu năm.

Đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc

Cùng với việc quan tâm chăm lo Tết cho người dân nông thôn, năm nay UBND huyện Hòa Vang tiếp tục tổ chức Lễ hội Tết Ất Tỵ 2025 từ ngày 17 đến 21-1-2025 diễn ra tại 3 khu vực chính gồm: Trung tâm Hành chính huyện Hòa Vang, tuyến đường Quảng Xương, phố đêm Túy Loan với nhiều không gian văn hóa đặc sắc gồm: Không gian Tết Việt; không gian phiên chợ Tết xưa; không gian thư pháp nghệ thuật; không gian trò chơi dân gian; điểm check-in trong không gian Tết Việt; cuộc thi ảnh "Ký ức Tết xưa"; trưng bày mâm cỗ ngày Tết; hội thi nấu bánh chưng, bánh tét; diễu hành xe đạp hoa, biểu diễn quang gánh hàng Tết, du Xuân và các môn thi đấu dân gian... Tại không gian Tết Việt, mỗi xã sẽ tái hiện lại phiên chợ Tết xưa gồm của hàng mậu dịch, gian hàng áo dài, gian hàng chợ hoa và trưng bày, bán các sản phẩm đặc trưng ngày Tết của địa phương phục vụ nhân dân.

Ông Nguyễn Thúc Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hòa Vang cho biết, lễ hội Tết năm nay nhằm tôn vinh những nét đẹp văn hóa truyền thống, giúp người dân hiểu thêm về ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền và các nghi lễ trong ngày Tết. Qua đó khơi dậy tình yêu quê hương nguồn cội, góp phần lưu giữ và phát huy những phong tục ngày Tết cổ truyền của dân tộc.



Nhiều chương trình lễ hội chào mừng năm mới tại Hòa Vang sẽ trình diễn điệu múa tung tung - da dá trên nền nhạc cổ truyền và tiếng trống chiêng của đồng bào Cơ tu. Ảnh: GIA HUY

Theo Sở Văn hóa và Thể thao, trong đợt tuyên truyền chào đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ và kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, từ ngày 20-1 đến 7-2-2025 Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các quận, huyện, phường, xã, khu dân cư sẽ thực hiện 74 khối mô hình biểu trưng; 2.720 băng rôn; 137 bảng pano tấm lớn; 2.076 pano; 395 pano hộp; 4.974 phướn khẩu hiệu, phướn cờ; 7.240 cờ ngũ sắc lắp đặt trên các tuyến đường thành phố, các địa điểm công cộng, các cầu qua sông Hàn và các khu dân cư. Với cảnh quan trang hoàng đầy sắc xuân cùng nhiều hoạt động văn hóa lễ hội đặc sắc, hy vọng trong những ngày đầu năm mới, du khách và người dân sẽ lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ khi cảm nhận những nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc giữa không gian thành phố biến xinh đẹp và yên bình.

Bên cạnh Lễ hội Tết Ất Tỵ 2025, nhiều khu du lịch trên địa bàn huyện cũng đã lên kế hoạch tổ chức các chương trình lễ hội phục vụ du khách và người dân địa phương. Năm nay, khu du lịch Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài tổ chức Lễ hội Thần Tài 2025 diễn ra xuyên suốt 15 ngày từ 30-1 cho đến hết ngày 13-2-2025 (nhằm ngày mồng 2 đến ngày 16-1 Âm lịch) với nhiều hoạt động ý nghĩa. Trong khi đó, trong 3 ngày từ 30-1 đến 1-2-2025 (tức mồng 2, 3, 4 Tết Âm

lịch), Làng Toom Sara Đà Nẵng sẽ tổ chức chương trình "Tết Làng - Tết Lành" 2025 với mong muốn mang đến cho du khách và người dân một không gian đón Tết ấm cúng, ý nghĩa và đầy ắp các hoạt động văn hóa truyền thống của cộng đồng. Đặc biệt, ngoài các trò chơi dân gian còn có chương trình sân khấu hóa không gian lễ hội của đồng bào Cơ tu với sự trình diễn điệu múa tung tung - da dá trên nền nhạc cổ truyền và tiếng trống chiêng thiêng liêng.

Đa dạng các sự kiện

Với tầm nhìn phát triển du lịch văn hóa không chỉ góp phần quan trọng vào việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản mà còn nâng cao giá trị thương hiệu quốc gia trên bản đồ du lịch thế giới, trong thời gian qua thành phố đã chú trọng phát huy những giá trị truyền thống, lịch sử, văn hóa của người Đà Nẵng và xem đây là sức mạnh nội lực để xây dựng và phát triển thành phố trong giai đoạn mới. Đặc biệt, trong chương trình chào đón Tết Nguyên đán năm nay, thành phố tổ chức đa dạng các hoạt động văn hóa nghệ thuật từ truyền thống đến hiện đại, giúp người dân và du khách hòa mình vào một năm mới tràn đầy sức sống.

Điểm hình là tại công viên bờ đông cầu Rồng sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật mừng Đảng, đón Xuân 2025 do Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng thực hiện vào ngày 17-1-2025; chương trình nghệ thuật đêm giao thừa mừng Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 và kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam do Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể thao quận Sơn Trà và nhà hát Trưng Vương thực hiện; chương trình nghệ thuật phục vụ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 và chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam kéo dài từ ngày mồng 1 đến mồng 5 Tết do nhà hát Trưng Vương, Trung tâm Văn hóa Điện ảnh thành phố, nhà hát Tuồng Nguyễn Hiến Đình thực hiện. Ngoài ra, còn có các chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc khác như: Chương trình ảo thuật đường phố tại công viên bờ tây cầu Rồng, chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật "Vũ điệu sông Hàn" tại vòng bán nguyệt, chương trình phiên chợ ngày Tết tại Bảo tàng Đà Nẵng, chương trình "Tết sum vầy - Xuân yêu thương" tại Công viên APEC, triển lãm mỹ thuật "Tinh xuân" tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng...

GIA HUY

Khánh thành tượng danh nhân Trần Đại Nghĩa

Ngày 10-1, UBND quận Ngũ Hành Sơn khánh thành tượng danh nhân của giáo sư, viện sĩ, thiếu tướng Trần Đại Nghĩa ở khu công viên vườn dạo nút giao thông đường Trần Đại Nghĩa - Huỳnh Bá Chánh (phường Hòa Hải). Công trình tượng danh nhân Trần Đại Nghĩa có phần tượng cao 2m, rộng 1,2m, sâu 1m; phần đế cao 2,2m, ngang 1,5m, sâu 1,2m. Tượng dựng tại tuyến đường mang tên người Anh hùng lao động đầu tiên, tiêu biểu của đất nước, nhằm tạo nên địa chỉ đỏ, làm giàu thêm truyền thống văn hóa, lịch sử hào hùng của quận Ngũ Hành Sơn để giáo dục lịch sử cho học sinh, sinh viên. dịp này, UBND quận Ngũ Hành Sơn trao bằng ghi nhận Tấm lòng vàng đối với ông Nguyễn Lợi, chủ cơ sở điêu khắc đá mỹ nghệ Nguyễn Lợi, đơn vị tài trợ chế tác và lắp đặt công trình tượng danh nhân Trần Đại Nghĩa.

BÌNH MINH

Xây dựng mô hình thư viện cơ sở phục vụ nhân dân miền núi phía Bắc

Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 1687/QĐ-TTg ngày 30-12-2024 phê duyệt Chương trình "Xây dựng mô hình thư viện cơ sở phục vụ nhân dân miền núi, biên giới vùng trung du và miền núi phía Bắc giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Mục tiêu chung của chương trình là nghiên cứu, tích hợp phù hợp nguồn tài nguyên thông tin từ thư viện công cộng cấp xã; trung tâm học tập cộng đồng; trung tâm văn hóa/văn hóa - thể thao xã; điểm bưu điện - văn hóa xã; tủ sách pháp luật và sách, tài liệu pháp luật của địa phương bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn và một số cơ sở, loại hình khác nếu phù hợp. Mục tiêu đến năm 2026, phần đầu 15% số xã trong khu vực xây dựng "mô hình thư viện cơ sở" phù hợp trên địa bàn; đến năm 2030 nhân rộng mô hình đạt 50% chỉ tiêu tương ứng và đạt 90% vào năm 2045.

TÂM NHƯ

Tiếp tục nâng cao chất lượng sáng tác và tạo nguồn người sáng tác

Ngày 10-1, tại hội nghị cộng tác viên năm 2024, Ban Biên tập Tạp chí Non Nước cho biết, trong năm qua, tạp chí nâng cao hơn về chất lượng nội dung cũng như hình thức trình bày. Với hơn 6.000 bản xuất bản qua 12 số, Tạp chí Non Nước đã giới thiệu các tác giả, tác phẩm thuộc nhiều chuyên ngành nghệ thuật đến với bạn đọc, đồng thời phân tích một cách sâu sắc về cuộc sống đa dạng phong phú và đầy sôi động, bám sát được các vấn đề nóng, các hoạt động văn học và nghệ thuật của thành phố và đất nước. Năm 2025, Ban Biên tập Tạp chí Non Nước tiếp tục phối hợp với các cơ sở, ban, ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại đề án "Phát triển văn học, nghệ thuật thành phố Đà Nẵng đến năm 2030". Bên cạnh đó, tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, tọa đàm, các cuộc triển lãm, các trại sáng tác... đặc biệt chú trọng đến lực lượng cộng tác viên trẻ, các em học sinh nhằm nâng cao chất lượng sáng tác và tạo nguồn người sáng tác trong thời gian đến.

ĐOÀN LƯƠNG

Xã hội

Xây dựng đô thị sinh thái Hòa Vang giàu bản sắc văn hóa

Bài cuối: Gắn phát triển đô thị với bảo tồn giá trị truyền thống

Di sản văn hóa tạo nên bản sắc riêng của mỗi cộng đồng. Để tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc xây dựng các làng, thôn, khu dân cư phát triển đồng bộ, HĐND huyện Hòa Vang ban hành đề án xây dựng "Làng văn hóa đặc trưng" tại thôn Phong Nam (xã Hòa Châu) và thôn Bồ Bản (xã Hòa Phong) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đề án này không chỉ bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống làng quê, mà còn góp phần giữ gìn bản sắc riêng của huyện.

Giữ gìn nét đẹp làng cổ để phát triển du lịch

Thôn Phong Nam là ngôi làng cổ xuất hiện từ thời Hồng Đức cách đây hơn 500 năm, vẫn còn lưu giữ nhiều giá trị làng quê truyền thống bao gồm văn hóa vật thể như đình Thần Nông, miếu, nhà thờ tiên hiền, nhà cổ... và văn hóa phi vật thể như các phong tục, tập quán, lễ hội đặc sắc, nghệ thuật truyền thống mà tiêu biểu nhất là lễ hội rước Mực đồng. Ngoài ra, các phong trào xây dựng văn hóa ở cơ sở phát triển mạnh mẽ làm cho tình làng, nghĩa xóm ngày càng gắn bó khăng khít. Nhiều nghệ thuật truyền thống thủ công vẫn còn được 22 hộ dân lưu giữ như: tráng bánh tráng, mì Quảng, làm bánh ít lá gai, đan lát... Trên địa bàn thôn còn có 5 nhà cổ có lối kiến trúc 3 gian, mái ngói lợp âm dương, nền đất, trụ gỗ được chạm khắc công phu. Trong đó, ngôi nhà cổ



Một khu nhà vườn mang đậm hồn quê Việt được gìn giữ tại thôn Phong Nam, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG

của ông Lê Đức Phúc nằm trong danh mục các công trình có giá trị trên địa bàn thành phố, được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2238/QĐ-UBND ngày 14-10-2023. Những điểm nổi bật này sẽ tạo thuận lợi trong việc giữ gìn nét đẹp làng quê khi xây dựng mô hình "Làng trong phố, phố trong làng".

Ông Lê Đức Hùng, Chủ tịch UBND xã Hòa Châu, cho biết trước khi có đề án xây dựng "Làng văn hóa đặc trưng", Ban Thường vụ Đảng ủy xã ban hành

quyết về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa và xây dựng thôn Phong Nam trở thành làng văn hóa có bản sắc riêng. Xã đề xuất duy trì, phục dựng lễ hội rước Mực đồng làng Phong Lệ nhằm tổ chức 3 năm/lần như trước đây. Để bảo đảm cảnh quan tự nhiên của làng quê, xã sẽ ban hành quy chế về kiến trúc hàng rào, cổng ngõ... theo làng cổ. Bên cạnh đó, vận động người dân chấp hành thực hiện hương ước của làng và nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Đặc biệt, xây

dựng đường nội đồng thôn thành tuyến đường ẩm thực đồng ruộng nông thôn chạy quanh cảnh đồng và phiên chợ nông sản. "Việc xây dựng để án có hai mục đích chính: thứ nhất là tôn tạo và gìn giữ làng cổ Phong Nam; thứ hai là phát triển du lịch để tạo nguồn thu phục vụ lợi ích của nhân dân. Để thực hiện tốt điều này, xã sẽ thành lập tổ hợp tác du lịch và hình thành nhà trưng bày nông cụ với quy mô đầu tư dự kiến 15 tỷ đồng. Bên cạnh đó, sản xuất nông nghiệp kết hợp trải nghiệm và kết nối du lịch tâm linh với chùa Nam Sơn ở thôn Cẩm Nam và vùng hoa Dương Sơn ở thôn Dương Sơn", ông Hùng chia sẻ.

Vận động nhân dân chung sức, đồng lòng

So với các thôn khác trên địa bàn huyện, thôn Bồ Bản (xã Hòa Phong) nằm gần trung tâm huyện nên dễ bị tác động trước quá trình đô thị hóa. Vì vậy, việc gìn giữ bản sắc văn hóa làng quê trên địa bàn thôn là một thách thức lớn cho chính quyền và người dân nếu không có sự chung tay của cộng đồng. Theo UBND xã Hòa Phong, trên địa bàn thôn Bồ Bản hiện có 2 tuyến đường chính từ chợ Túy Loan đi Thạch Bó và tuyến từ Cồn Mùn đi Bồ Bản. Dân số toàn thôn có 630 hộ, với 2.168 nhân khẩu, 14 tổ đoàn kết dân cư. Người dân thôn Bồ Bản chủ yếu sống bằng nghề nông chiếm tỷ lệ 80%. Trên địa bàn thôn vẫn còn nhiều hộ dân duy trì nghề truyền thống như: bánh tráng, tráng

mì lá, bánh gói, bánh tét, làm bún. Với hơn 500 năm hình thành và phát triển, thôn Bồ Bản vẫn còn giữ được những nét văn hóa đặc trưng của làng quê xưa với những công trình di tích, văn hóa có giá trị như: đình làng Bồ Bản, miếu Thần Nông, mộ tiên hiền, giếng cổ, bia chiến tích trận đánh xóm đình Bồ Bản và Âm Linh tự và 4 ngôi nhà cổ hơn 100 năm... cùng nhiều lễ hội truyền thống. Các phong trào văn hóa thể thao luôn được duy trì thường xuyên, thu hút trên 40 - 45% số người dân tham gia. Năm 2023, trong thôn có 582/593 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, tỷ lệ 98,3%.

Thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/ĐU của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hòa Phong (khóa XIV) về bảo tồn phát huy giá trị văn hóa xây dựng thôn Bồ Bản trở thành làng văn hóa kiểu mẫu, có bản sắc riêng, bà Trần Thị Duân, Bí thư Chi bộ thôn Bồ Bản cho biết, trong thời gian qua, chi bộ phân công Ban nhân dân thôn, Ban công tác Mặt trận và các chi hội, đoàn thể xây dựng các nội dung nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện và bước đầu có sự chuyển biến, tạo sự lan tỏa về nhận thức, trách nhiệm của người dân trong việc chung tay thực hiện. Đặc biệt, sau khi HĐND huyện ban hành Nghị quyết số 27/2024/NQ-HĐND thông qua đề án xây dựng "Làng văn hóa đặc trưng" tại thôn Bồ Bản đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, chi bộ xác định việc xây dựng làng văn hóa đặc trưng là hết sức quan

trọng và xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và nhân dân thôn Bồ Bản.

"Trước mắt, thôn sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, vật kiến trúc để mở rộng các tuyến đường, nhất là đường vào khu quần thể đình làng Bồ Bản và xây dựng công viên vườn dạo. Đồng thời phát động 14 tổ dân cư thi đua xây dựng tuyến đường kiểu mẫu theo hướng trồng hoa, cây xanh riêng biệt và trang trí điện, pano; vận động nhân dân xây dựng nhà theo kiến trúc xưa, mang nét đặc trưng của thôn, hạn chế làm nhà ống, nhà cao tầng. Đặc biệt, giữ gìn và phát triển các nghề truyền thống như bánh tráng, bánh tét, bánh gói, bánh dúc, mì Quảng Túy Loan và kêu gọi nhân dân sử dụng các loại bánh truyền thống trong các đám tiệc, cưới, hỏi", bà Duân nhấn mạnh.

Cùng với việc bảo tồn và gìn giữ các làng nghề truyền thống và văn hóa dân tộc Cơ tu, việc triển khai thực hiện thành công đề án xây dựng "Làng văn hóa đặc trưng" tại thôn Phong Nam và thôn Bồ Bản không chỉ gìn giữ những giá trị văn hóa làng, mà còn nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, từ đó nhân rộng ra nhiều thôn, góp phần xây dựng huyện Hòa Vang có bản sắc riêng theo Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng và phát triển huyện Hòa Vang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để ra.

ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Chạy đua với AI siêu trí tuệ, an toàn có bị hạ thấp?

Trong khi công ty OpenAI đẩy nhanh tốc độ phát triển các hệ thống trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI), làn sóng ra đi của các chuyên gia nghiên cứu về an toàn AI đang làm dấy lên những câu hỏi đáng lo ngại về cách tiếp cận của Thung lũng Silicon đối với một trong những bước phát triển công nghệ có ý nghĩa nhất của nhân loại.



CEO OpenAI, ông Sam Altman. Ảnh: TIME

Cuối năm 2023, ông Jan Leike, đồng trưởng nhóm nghiên cứu an toàn của siêu trí tuệ nhân tạo do OpenAI phát triển, đưa ra cảnh báo nghiêm trọng trước khi rời đi: "Trong các năm qua, văn hóa và quy trình an toàn đã bị đẩy xuống hàng thứ yếu để nhường chỗ cho các sản phẩm hào nhoáng", trích từ bài đăng của ông Jan Leike trên mạng xã hội X.

Tham vọng AGI và tầm nhìn về tương lai

Theo tạp chí TIME, ông Sam Altman, CEO OpenAI, gần đây tuyên bố đặt tay tin trên blog cá nhân: "Chúng tôi tin chắc mình biết cách xây dựng AGI theo cách chúng ta vẫn hiểu về nó". OpenAI định nghĩa AGI là hệ thống tự động cao độ vượt trội con người trong hầu hết các công việc có giá trị kinh tế. Điều này có nghĩa hệ thống như vậy sẽ có những khả năng đáng kể như: quản lý dự án lập trình phức tạp từ đầu đến cuối, vận dụng kiến thức sinh học để giải quyết vấn đề kỹ thuật, hoặc viết tiểu thuyết đạt giải Pulitzer....

Ông Altman dự đoán những thay đổi đáng kể trong môi trường làm việc sẽ diễn ra sớm hơn nhiều người nghĩ. "Trong năm 2025, chúng ta có thể

thấy các tác nhân AI (hay các "nhân viên ảo") đầu tiên tham gia lực lượng lao động và thay đổi đáng kể năng suất của các công ty", TIME trích lời ông Altman. Tuy nhiên, ông Altman cũng có cái nhìn thực tế hơn về tác động của AGI. Trong một phát biểu gần đây, ông nói: "AGI có thể được xây dựng, thế giới phần lớn vẫn tiếp tục theo cách tương tự, mọi thứ phát triển nhanh hơn, nhưng sau đó sẽ có chặng đường dài từ những gì chúng ta gọi là AGI đến cái gọi là trí tuệ siêu việt". Theo dự đoán của ông Altman, điều này có thể xảy ra trong vòng vài nghìn ngày tới.

Tốc độ có "đề bẹp" an toàn?

Tuy nhiên, làn sóng nghi vấn của các chuyên gia an toàn AI tại OpenAI đang làm dấy lên những lo ngại sâu sắc về cam kết của công ty này đối với sự phát triển AI có trách nhiệm.

Kể từ cuối năm 2023, nhiều nhà nghiên cứu hàng đầu của công ty này

lần lượt nghỉ việc. Đáng chú ý nhất là sự ra đi của ông Ilya Sutskever, đồng sáng lập kiêm trưởng khoa học; bà Mira Murati, Giám đốc công nghệ; và ông Alec Radford, tác giả chính của nghiên cứu nền tảng giới thiệu về công nghệ GPT, theo TIME.

Điều đáng lo ngại hơn là OpenAI công khai thừa nhận họ không biết cách điều khiển và kiểm soát đáng tin cậy các hệ thống AI siêu việt. Trong bối cảnh đó, đội ngũ được thành lập để dẫn dắt công việc điều khiển các hệ thống siêu trí tuệ nhằm bảo đảm an toàn cho con người đã bị giải tán sau khi cả hai đồng trưởng nhóm rời đi. Hiện tại, theo TIME, OpenAI duy trì ba cơ quan an toàn: nhóm có vấn đề an toàn nội bộ, ủy ban an toàn và bảo mật (thuộc hội đồng quản trị), và hội đồng triển khai an toàn với sự tham gia của cả OpenAI và Microsoft.

Quan điểm của tỷ phú Sam Altman về sự an toàn AI cũng đã có sự thay đổi đáng kể. Từ những cảnh báo

Thách thức kiểm soát AI siêu việt

Vấn đề then chốt mà các chuyên gia đang đối mặt là làm thế nào để bảo đảm các hệ thống AI siêu việt luôn hành động phù hợp với giá trị và mong muốn của con người. Nick Bostrom, triết gia nổi tiếng với cuốn sách "Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies" (Trí tuệ siêu việt: các con đường, nguy cơ và chiến lược) được Altman đánh giá cao, định nghĩa trí tuệ siêu việt là "bất kỳ trí tuệ nào vượt xa khả năng nhận thức của con người trong hầu hết mọi lĩnh vực quan tâm". Theo OpenAI, "một hệ thống AGI siêu việt không được điều chỉnh phù hợp có thể gây ra những tổn hại nghiêm trọng cho thế giới; một chế độ độc tài với lợi thế quyết định về trí tuệ siêu việt cũng có thể làm điều tương tự.

những cảnh báo năm 2015 về mối đe dọa với sự tồn tại của nhân loại, CEO OpenAI giờ đây đang tích cực thúc đẩy phát triển nền tảng công nghệ siêu trí tuệ.

Áp lực tài chính dường như là một trong những động lực chính thúc đẩy tốc độ phát triển chóng mặt này. OpenAI hiện đang thu lỗ hàng tỷ USD mỗi năm và dự kiến khoản lỗ có thể tăng gấp ba lên 14 tỷ USD vào năm 2026. Công ty thậm chí không kỳ vọng có lãi cho đến tận năm 2029.

Trước những lo ngại về rủi ro từ AI trong cuộc phỏng vấn gần đây với Bloomberg, ông Altman đưa ra một tuyên bố gây tranh cãi: "Tôi có thể đồng thời nghĩ rằng những rủi ro này là có thật và cũng tin rằng cách duy nhất để giải quyết chúng một cách thích hợp là tung ra sản phẩm và học hỏi".

TRẦN ĐẮC LUÂN

Singapore đứng đầu bảng xếp hạng đổi mới toàn cầu

Singapore đã vượt Mỹ để đứng đầu bảng xếp hạng Đổi mới toàn cầu mới nhất dựa trên nhiều chỉ số khác nhau như trình độ lực lượng lao động và tỷ lệ thành lập doanh nghiệp mới.

Ngày 10-1, The Straits Times đăng tải bảng xếp hạng đổi mới toàn cầu mới nhất gồm 74 quốc gia và Liên minh châu Âu (EU) được Hiệp hội Công nghệ tiêu dùng (CTA), cơ quan thương mại của Mỹ, thành lập từ năm 2019. Top 5 quốc gia đổi mới hàng đầu gồm Singapore, Mỹ, New Zealand, Thụy Điển và Thụy Sĩ. Trong top 25, Singapore đạt điểm tổng hợp cao nhất, đánh dấu bước chuyển ngoạn mục từ vị trí thứ 15 vào năm 2023. Giải thưởng này được trao vào ngày 9-1 tại Triển lãm điện tử tiêu dùng (Consumer Electronics Show - CES) tại Las Vegas, triển lãm công nghệ lớn nhất thế giới, nơi các công ty giới thiệu các sản phẩm và nguyên mẫu mới nhất.

Theo CTA, bảng xếp hạng đánh giá các quốc gia dựa trên thực tế tình hình chính trị, kinh tế và nhân khẩu học để đánh giá vị thế của họ trong việc thúc đẩy đổi mới công nghệ. Đáng chú ý, bảng xếp hạng năm nay đánh giá các quốc gia trên nhiều chỉ số hơn trước đây. Trong khi bảng xếp hạng năm 2023 có 40 chỉ số, thì bảng điểm mới nhất có 56 chỉ số, bao gồm nhiều nguồn dữ liệu từ các cơ quan như Tổ chức Thương mại thế giới, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới và Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển.

Cụ thể, Singapore đạt điểm cao nhất ở 4 trong 16 hạng mục được đo lường, bao gồm: khả năng phục hồi của môi trường kinh doanh và tính minh bạch của dữ liệu; bản chất thù địch đổi mới của môi trường pháp lý; sự thân thiện của nước này đối với các công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ; và chính sách thuế đối với các công ty. Quốc gia này cũng đạt điểm cao ở các hạng mục khác, chẳng hạn như sự đa dạng về người nhập cư trong lực lượng lao động; sự cởi mở với dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa và luồng dữ liệu xuyên biên giới; tốc độ bằng thông rộng.

The Straits Times dẫn lời Tổng Giám đốc điều hành CTA Gary Shapiro nhấn mạnh bảng

xếp hạng lần này xem xét liệu các quốc gia có đủ điều kiện để thúc đẩy những nhà đổi mới của họ sáng tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn hay không. Điều đó có nghĩa là không chỉ đánh giá khoản đầu tư vào các lĩnh vực tiên tiến hoặc thủ tục hành chính đối với các công ty khởi nghiệp, mà còn ghi nhận nỗ lực của các quốc gia nhằm tạo cơ hội cho sự đa dạng của lực lượng lao động và tôn trọng các quyền tự do cơ bản của mọi người. Bên cạnh đó, các quốc gia giữ vị trí xếp hạng cao nhất thể hiện sự hợp tác tốt nhất giữa chính phủ và ngành công nghiệp. Trong bài đăng trên Facebook vào ngày 9-1, Enterprise Singapore, cơ quan chịu trách nhiệm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năng động tại Singapore, cho biết: "Danh hiệu cao quý này ghi nhận lực lượng lao động lành nghề, kết nối bằng thông rộng tiên tiến, môi trường kinh doanh và sự cởi mở với các công nghệ mới của Singapore".

Với cương vị nhà đổi mới toàn cầu, Singapore được đánh giá cao về hiệu quả của chính phủ, vốn đầu tư mạo hiểm và môi trường đầu tư ổn định cho doanh nghiệp. Đáng chú ý, nơi đây có nguồn vốn đầu tư mạo hiểm bình quân đầu người cao nhất trên thế giới. Một yếu tố khác thúc đẩy đổi mới sáng tạo ở đảo quốc sư tử nằm ở chiến lược ưu tiên thu hút nhân tài toàn cầu. Thậm chí, ngay trong thời kỳ Covid-19, khi mà nhiều chuyên gia không muốn ra nước ngoài làm việc, quốc đảo sư tử vẫn tiếp tục thu hút được nhân tài hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới, một phần nhờ vào sự chủ động và thành công chống dịch. Quốc gia nhỏ bé này cũng đã vươn lên trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về ứng dụng công nghệ trong mọi lĩnh vực của đời sống, tạo kỳ tích trong lĩnh vực chuyển đổi số.

Danh hiệu nói trên tiếp tục bổ sung thêm cái "nhất" của Singapore trên danh sách xếp hạng. Trước đó, Singapore đứng đầu danh sách xếp hạng Năng lực cạnh tranh toàn cầu 2024 do Viện Phát triển quản lý quốc tế (IMD) có trụ sở tại Thụy Sĩ công bố. Theo báo cáo, theo sau Singapore là Thụy Sĩ, Đan Mạch, Ireland và Hong Kong (Trung Quốc)..., trong khi Mỹ chỉ đứng ở vị trí thứ 12.

TẤN PHÁT

Thể thao

SHB Đà Nẵng trở lại thi đấu

Sau gần 2 tháng tạm nghỉ, 18 giờ hôm nay (11-1), SHB Đà Nẵng trở lại thi đấu bằng chuyến làm khách trên sân Vinh trước Sông Lam Nghệ An tại vòng 1/8 Cup quốc gia 2024-2025. Đây là trận đấu đầu tiên của ông Cristiano Roland trên cương vị HLV trưởng SHB Đà Nẵng. Đội bóng sông Hàn cần chiến thắng để lấy lại niềm tin của người hâm mộ sau chuỗi trận không như kỳ vọng tại V-League.



SHB Đà Nẵng (áo xanh) có trận đấu đầu tiên trong năm 2025 bằng chuyến làm khách trước Sông Lam Nghệ An tại vòng 1/8 Cup quốc gia 2024-2025. Ảnh: P.N

SHB Đà Nẵng giành quyền vào vòng 1/8 Cup quốc gia sau khi vượt qua Hòa Bình ở vòng đầu tiên. Trong trận đấu này, đội bóng sông Hàn bị Hòa Bình cầm hòa 0-0 sau 90 phút và phải cần đến loạt sút 11m mới vượt qua đối thủ với tỷ số 1-1. Chiến thắng nhọc nhằn này cũng là chiến thắng duy nhất của SHB Đà Nẵng trong mùa giải mới tính đến lúc này. Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An được vào thẳng vòng 1/8 Cup quốc gia nhờ bốc thăm. Tuy nhiên, việc được miễn thi đấu vòng đầu tiên không phải lợi thế quá lớn của đội bóng xứ Nghệ, bởi họ cũng đối mặt mùa giải khó khăn với phong độ thất vọng. Sau 9 vòng đấu tại V-League, Sông Lam Nghệ An xếp áp chót bảng xếp hạng với 5 điểm, hơn SHB Đà Nẵng 1 điểm. Kể từ vòng 8, Sông Lam Nghệ An thay đổi HLV trưởng khi bổ nhiệm HLV Phan Như Thuật thay ông Phạm Anh Tuấn.

Qua màn trình diễn của Sông Lam Nghệ An có thể thấy, điểm yếu lớn nhất của đội bóng này nằm ở hàng phòng ngự khi nhận đến 16 bàn thua sau 9 trận đấu. Trong đó, thất bại đậm nhất là 0-5 trước Thể Công Viettel tại vòng 9 V-League. Trong quãng nghỉ gần 2 tháng vừa qua, HLV Phan Như Thuật nỗ lực cải thiện điểm yếu này cho các học trò. Ngoài tập luyện, đội chủ sân Vinh thi đấu giao hữu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để cải thiện chuyên môn.

SHB Đà Nẵng và Sông Lam Nghệ An có duyên gặp nhau tại vòng 1/8 Cup quốc gia. Ở mùa giải trước cũng trên sân Vinh, SHB Đà Nẵng đánh bại Sông Lam Nghệ An với tỷ số 1-0 tại vòng đấu này để đi tiếp vào tứ kết. Người hâm mộ đội bóng sông Hàn kỳ vọng thành tích

ra các cầu thủ phù hợp với chiến thuật mới.

HLV Cristiano Roland có phong cách huấn luyện khác với người tiền nhiệm là HLV Trương Việt Hoàng. Dù vậy, nhiều khả năng chiến thuật mới của ông Cristiano Roland cũng xoay quanh các cầu thủ như: Phan Văn Biếu, Đặng Anh Tuấn, Phan Văn Long, Phạm Đình Duy, Lương Duy Cường, Nguyễn Phi Hoàng, Lê Quang Hùng, Nguyễn Minh Quang, Lê Văn Hưng, Marlon... Đây là những cầu thủ tốt nhất của đội hiện tại. Trong quãng nghỉ vừa qua, đội tăng cường thủ môn Bùi Tiến Dũng và hậu vệ Nguyễn Đức Anh. Tuy nhiên, 2 cầu thủ này phải đợi đến giai đoạn 2 V-League mới được thi đấu.

Theo quy định của ban tổ chức, vòng 1/8 Cup quốc gia là vòng đấu loại trực tiếp. Nếu hòa nhau sau 90 phút, SHB Đà Nẵng và Sông Lam Nghệ An sẽ đá 11m để phân định thắng thua. Theo HLV Cristiano Roland, trận đấu với Sông Lam Nghệ An có nhiều ý nghĩa với ông và SHB Đà Nẵng. Ngoài là trận ra mắt chính thức của ông trên cương vị HLV trưởng, trận đấu này là trận đầu tiên của đội trong năm 2025. Từng thành viên trong ban huấn luyện và các cầu thủ có sự chuẩn bị kỹ, quyết tâm tập luyện để cải thiện phong độ trong thời gian qua. Hy vọng, đội sẽ thi đấu tốt trước Sông Lam Nghệ An để đánh dấu sự trở lại trong năm mới bằng một chiến thắng và tạm về đi tiếp vào tứ kết.

PHI HỒNG

Phản hồi

Trong tuần, Báo Đà Nẵng nhận công văn phản hồi kết quả xử lý thông tin phản ánh tại mục Xây dựng nếp sống văn hóa - đô thị của một số đơn vị, địa phương cụ thể:

- Công văn số 09/UBND-VP ngày 3-1 của UBND quận Ngũ Hành Sơn phản hồi thông tin đăng ngày 10-12, trên tuyến đường Nước Mặn 7 - Nước Mặn 8 (phường Khuê Mỹ), người dân tự ý tập kết rác sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường. UBND quận yêu cầu UBND phường Khuê Mỹ kiểm tra. UBND phường ban hành Công văn số 1355/UBND gửi Công ty CP Đầu tư xây dựng & Phát triển hạ tầng Nam Việt Á để nghị dọn rác tại vị trí báo nêu. Đến nay, công ty thực hiện dọn rác theo yêu cầu, bảo đảm vệ sinh môi trường.

- Công văn số 37/UBND-VP ngày 7-1 của UBND quận Ngũ Hành Sơn phản hồi thông tin đăng ngày 12-12, gần số nhà 261, đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Khuê Mỹ), có biển báo bị biến dạng, cong trụ. UBND quận chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị quận kiểm tra và tiến hành sửa chữa biển báo tại vị trí báo nêu.

- Công văn số 14/UBND-ĐCXĐ ngày 7-1 của UBND huyện Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu) phản hồi thông tin đăng ngày 24-12, đầu kiệt 316, đường Núi Thành, người dân đổ bừa bãi giá hạ, xà bán, gây ô nhiễm môi trường. Nhận Công văn số 03/VP-BTCD của UBND quận, UBND phường chỉ đạo Tổ quy tắc đô thị phường yêu cầu hộ dân tại khu vực trên dọn dẹp giá hạ, xà bán gọn gàng, bảo đảm mỹ quan đô thị.

- Công văn số 16/VHTT ngày 7-1 của UBND huyện Hòa Vang phản hồi thông tin đăng ngày 2-1 với nội dung trên tuyến đường Đại La 3 - Đại La 2 (xã Hòa Sơn), có hộ dân dựng khung sắt giữa đường nhiều ngày, gây khó khăn cho người tham gia giao thông. UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp UBND xã Hòa Sơn và đơn vị liên quan xử lý khung sắt tại vị trí báo nêu, bảo đảm an toàn cho người dân.

- Công văn số 05/CTYQLCĐ-KTH ngày 6-1 của Công ty CP Cầu đường Đà Nẵng phản hồi thông tin đăng ngày 3-1, trên tuyến đường Nam Trần - Tôn Đức Thắng (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), có bố vỉa hư hỏng. Qua kiểm tra, công ty xác nhận vị trí vỉa hư hỏng báo nêu thuộc hạng mục cải tạo nút giao

thông Tôn Đức Thắng - Nam Trần công trình nâng cấp hạ tầng kỹ thuật phục vụ tuyến xe buýt chất lượng cao do Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên điều hành dự án. Tuy nhiên, trong thời gian chưa được tiếp nhận mặt bằng, công ty liên tục khắc phục bố vỉa hệ tại vị trí trên, bảo đảm an toàn cho người đi đường.

- Công văn số 37/UBND-VP ngày 7-1 của UBND quận Ngũ Hành Sơn phản hồi thông tin đăng ngày 12-12, gần số nhà 261, đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Khuê Mỹ), có biển báo bị biến dạng, cong trụ. UBND quận chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị quận kiểm tra và tiến hành sửa chữa biển báo tại vị trí báo nêu.

- Công văn số 14/UBND-ĐCXĐ ngày 7-1 của UBND huyện Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu) phản hồi thông tin đăng ngày 24-12, đầu kiệt 316, đường Núi Thành, người dân đổ bừa bãi giá hạ, xà bán, gây ô nhiễm môi trường. Nhận Công văn số 03/VP-BTCD của UBND quận, UBND phường chỉ đạo Tổ quy tắc đô thị phường yêu cầu hộ dân tại khu vực trên dọn dẹp giá hạ, xà bán gọn gàng, bảo đảm mỹ quan đô thị.

- Công văn số 16/VHTT ngày 7-1 của UBND huyện Hòa Vang phản hồi thông tin đăng ngày 2-1 với nội dung trên tuyến đường Đại La 3 - Đại La 2 (xã Hòa Sơn), có hộ dân dựng khung sắt giữa đường nhiều ngày, gây khó khăn cho người tham gia giao thông. UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp UBND xã Hòa Sơn và đơn vị liên quan xử lý khung sắt tại vị trí báo nêu, bảo đảm an toàn cho người dân.

PHÒNG BAN ĐỌC

QUẢNG CÁO

ME TRANG COFFEE

SeABank

BIDV - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

MB